

Số - HD/BTGHU

**NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN THI ĐUA**  
**Công tác Tuyên giáo đối với 38 Chi, Đảng bộ khối cơ quan huyện**  
**HCSN, LLVT và Doanh nghiệp**  
(sửa đổi, bổ sung năm 2024)

TT	NỘI DUNG	Điểm chuẩn	Tự chấm
I.	<b>Công tác tuyên truyền</b>	<b>20</b>	
1	- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; chủ động phối hợp và cung cấp thông tin truyền truyền cho Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; viết tin/bài đăng trên các trang, nhóm cộng đồng, trên website do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ quản lý, điều hành.	3	
2	- Chủ động và có các hình thức, hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; thực hiện công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của BTG Huyện uỷ (tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, mạng xã hội, loa phát thanh...). (Thực hiện chậm so với thời gian quy định trừ 01 điểm/lần; không thực hiện trừ 3 điểm/lần).	3	
3	- Kịp thời tháo gỡ các băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh trực quang khác sau các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Chậm tháo dỡ các băng rôn, khẩu hiệu... tuyên truyền đã qua sự kiện sau 10 ngày hoặc dễ bị rách, bị hư hỏng mà không kịp thời tháo gỡ (trừ 1 điểm/lần); để nhắc nhở (trừ 1,5 điểm/lần).	3	
4	- Quản lý, khai thác có hiệu quả website (nếu có) và các trang/ nhóm facebook cộng đồng của cơ quan, đơn vị, facebook cá nhân để phục vụ công tác tuyên truyền. (2 điểm). - Không có cán bộ, đảng viên tham gia bình luận, chia sẻ các tin xấu, độc, hoặc thông tin không có lợi cho công tác lãnh đạo của Cấp uỷ, Chính quyền các cấp trên mạng xã hội. (2 điểm).	4	
5	- Có ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi viết với chủ đề: “ <b>Bù Đăng 50 năm xây dựng và phát triển</b> ” theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ.	5	
6	- Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và Nếp sống văn minh cá nhân năm 2024 (Công tác vệ sinh, sắp xếp, bài trí các phòng họp, phòng làm việc không khoa học, thiếu mỹ quan, gây phản cảm; cơ quan đơn vị có	2	

	hội trường nhưng không thực hiện trang trí, sắp xếp theo đúng thể thức quy định, trừ 1 điểm/lần; nhắc nhở nhưng chậm khắc phục trừ hết thang điểm). <i>BTG sử dụng kết quả chấm điểm của LĐLD huyện.</i>		
<b>II</b>	<b>Học tập Nghị quyết, nghe thông tin thời sự và chế độ hội họp</b>	<b>30</b>	
1	- Cán bộ, đảng viên tham dự học NQ, nghe TTTS đạt 100% (thiếu 1% trừ 02 điểm). Đơn vị có nhiệm vụ công tác đặc thù (y tế): thiếu 1% trừ 0,5 điểm  * Lưu ý: Các trường hợp có lý do chính đáng phải có văn bản của chi, đảng bộ hoặc Thủ trưởng đơn vị.	20	
2	Tổ chức triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, tổ chức cho đảng viên tham gia các cuộc thi trên app “Sổ tay đảng viên điện tử” theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.	5	
3	- Lãnh đạo đơn vị tham dự đầy đủ các Hội nghị giao ban, sơ, tổng kết công tác Tuyên giáo, Khoa giáo, Hội nghị Báo cáo viên và các hội nghị khác do Huyện uỷ và Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức: Lãnh đạo đơn vị vắng không có lý do trừ 1điểm/lần.	5	
<b>III</b>	<b>Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập chuyên đề năm 2024: “Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc huyện Bù Đăng”.</b>	<b>30</b>	
1	- Có Kế hoạch triển khai học tập và tổ chức các nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện uỷ và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ gửi về Ban Tuyên giáo đúng thời gian quy định.	3	
2	- 100% Cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện tốt cam kết các nội dung chuyên đề năm 2024. Nội dung cam kết phải đảm bảo đúng hướng dẫn, đầy đủ các nhiệm vụ theo hướng dẫn và chức trách nhiệm vụ được giao (8 điểm). Tỷ lệ đảng viên đăng ký cam kết không đảm bảo (thiếu 1 đảng viên trừ 2 điểm). Nội dung cam kết không có chất lượng (trừ 1 điểm/đảng viên).  - Các Chi, Đảng bộ có báo cáo tổng hợp kết quả đăng ký của cá nhân và nội dung cam kết của tập thể theo mẫu của Huyện uỷ, gửi về BTG Huyện uỷ đúng thời gian quy định (2 điểm). Gửi báo cáo chậm sau 15 ngày (tính theo ngày làm việc) sẽ không được tính kết quả “thực hiện nội dung này (trừ 10 điểm)	10	
3	- Không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đạo đức lối sống, kỷ luật lao động, nội quy cơ quan đơn vị, kỷ luật kỷ cương hành chính.  - Nếu có cán bộ, đảng viên bị nhắc nhở phê bình. Trừ 1 điểm/trường hợp vi phạm bị phê bình hoặc nhắc nhở; trừ 2 điểm/trường hợp bị xử lý kỷ luật mức khiển trách; trừ 3 điểm/trường hợp bị xử lý kỷ luật mức cảnh cáo; trừ hết thang điểm đối với trường hợp bị khởi tố hình sự.	5	

4	- Thực hiện các nội dung theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện chuyên đề 05/TW năm 2024. Các Đảng bộ khối cơ quan (Y tế, Quân sự, Công An, Trường THPT Bù Đăng) phải tổ chức biểu dương, khen thưởng gương điển hình “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo gương Bác tại Đảng bộ (có đăng ký lịch tổ chức về BTG).	5	
5	- Thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương hành chính. Tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức chuẩn mực, hiệu quả.	2	
6	Triển khai có hiệu quả việc ứng dụng CNTT để quản lý và phục vụ Nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính tại đơn vị (có mô hình và số liệu cụ thể).	5	
<b>IV.</b>	<b>Chế độ báo cáo</b>	<b>20</b>	
1	- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ, gồm: + Đảng bộ, Chi bộ: Báo cáo tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11; báo cáo quý I, II, III, IV và báo cáo năm ( <b>10 điểm</b> ). + Đối với các ngành thuộc khối Khoa giáo các báo cáo định kỳ hàng quý (I, II, III, IV) và báo cáo năm. Gồm các đơn vị: Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng NN&PTNT, Phòng KT-HT, Phòng TN&MT, Phòng LĐ- TB&XH, Phòng VH&TT, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm y tế, các trường THPT, THCS&THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, trường THCS&PTDTNT Điều Ong. ( <b>5 điểm</b> ). <i>Thiếu 01 báo cáo trừ 01 điểm; chậm trừ 0,5 điểm; báo cáo không đạt chất lượng và bố cục như hướng dẫn: trừ 1 điểm/báo cáo.</i>	10	
2	- Thực hiện báo cáo thi đua (tự chấm điểm) công tác tuyên giáo năm theo hướng dẫn của BTGHU (5 điểm). Không có báo cáo: Không xếp loại; có báo cáo nhưng không thuyết minh, giải trình số liệu, chứng minh việc đã làm theo từng mục: trừ nửa số điểm (theo mục); gửi báo cáo trễ: trừ 2 điểm.	5	
3	Thực hiện đầy đủ, kịp thời báo cáo chuyên đề về các Chỉ thị, Nghị quyết, các lĩnh vực liên quan đến ngành (khi có văn bản của Ban Tuyên giáo hoặc của Huyện ủy liên quan đến công tác Tuyên giáo). B/c trễ theo thời gian quy định: trừ 1 điểm; không báo cáo: trừ hết thang điểm.	5	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>100</b>	
<b>ĐIỂM THƯỞNG</b>		<b>5</b>	
1	Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả thực hiện công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ xem xét, cộng điểm thưởng cho các đơn vị có kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo (ưu tiên sáng kiến thực hiện CCHC, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác tuyên truyền; tham gia đầy đủ các Hội thi theo kế hoạch của Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát động...)	5	

Trên đây là Hướng dẫn chấm điểm thi đua công tác Tuyên giáo đối với các chi, Đảng bộ khối cơ quan huyện, trong quá trình thực hiện có vướng mắc sẽ bổ sung, điều chỉnh trong 6 tháng cuối năm 2024.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy,
- Các chi, Đảng bộ,
- Lưu BTGHU.

**TRƯỞNG BAN**

**Lê Văn Ngọc**

